

เพื่อนสนิททางการลงทุน



Thailand 4.0

โดย ศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล ฝ่ายตราสารทุน

“ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา” ประโยคนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุ้นหูคนไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นการเกษตรเป็นหลัก ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา ซึ่งเป็นยุคที่มีเครื่องมือเข้ามาช่วย ทำให้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก

อย่างไรก็ตาม ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ที่ไม่อาจนำพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ โดยสังเกตได้จากในช่วงระยะแรกเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 7-8% ต่อปี แต่ในระยะถัดมาเศรษฐกิจไทยเริ่มมีการชะลอตัวลง โดยเติบโตในระดับ 3-4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้เรายังต้องเจอกับ “กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งก็คือ โมเดล “ประเทศไทย 4.0”

“ประเทศไทย 4.0” เป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเปลี่ยนจากการ “ทำมาก ได้น้อย” เป็นการ “ทำน้อย ได้มาก” โดยโมเดลนี้เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติสำคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โมเดลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ หรือ New Engines of Growth ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน”

โมเดลนี้ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ำ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ำ และ Startups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ำ โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการทุกคนควรทำ คือต้องตระหนักและเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเริ่มจากการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจากเราไม่สามารถหนีพ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากเราแข็งแรงไม่พอ หรือขีดความสามารถในการแข่งขันไม่เพียงพอ ธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจาก “ประเทศกำลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว”